

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสุทธีอุทกการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (เพิ่มเติม) และแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การประปานครหลวง (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (เพิ่มเติม) และแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การประปานครหลวง (เพิ่มเติม) มีมติดังนี้

๑. แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ กปน. จำนวน ๒ คณะ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการพิจารณากลับกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑.๑ นายชาติพงษ์ จิระพันธุ์ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

๑.๒ นางสาวณัฐกานต์ กงแก้ว เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุ

และการจ้าง

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การประปานครหลวง เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะและขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ (เพิ่มเติม) ดังนี้

๒.๑ นายรัชชิต มุสิกวัตร เป็นคณะกรรมการ

๒.๒ นางสาววิลาสินี คำสี เป็นคณะกรรมการ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งฯ

### เรื่องที่ ๒ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. (เพิ่มเติม)

ประธานกรรมการ กปน. ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. (เพิ่มเติม) เนื่องจากประธานกรรมการสรรหาฯ เดิม (ตามคำสั่งคณะกรรมการการประปานครหลวงที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗) ได้รับมอบหมายงานและภารกิจเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสังกัด อันอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการ กปน. มอบหมายให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและมีมติเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. จากเดิม นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ เป็น พล.ต.ท. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์

๒. เปลี่ยนแปลงรองประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. จากเดิม พล.ต.ท. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ เป็น นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

๓. แต่งตั้ง นายโชตินรินทร์ เกิดสม เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. เพิ่มเติม

มติที่ประชุม อนุมัติ

**เรื่องที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบรายงานแผนงานการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กำหนดให้ กปน. ทบทวนและปรับปรุงการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร สรุปรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คณะทำงานสนับสนุนด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (คณะทำงานฯ) ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยได้พิจารณาคู่่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ รัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดแล้วเสร็จ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑.๑ กำหนดกิจกรรมหลัก (Core Business) ขององค์กร คือ การให้บริการน้ำประปาแก่ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

๑.๒ กำหนดหน่วยหน้าที่ (Functional Unit) ที่สอดคล้องกับกิจกรรมหลักขององค์กรคือ ปริมาณน้ำประปา ๑ ลบ.ม. ซึ่งจะเป็นหน่วยที่นำไปใช้ในการประเมินตัวชี้วัดด้านคุณค่าต่อไป

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของ สคร. ที่กำหนดให้ประเมิน ประเด็นผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming)

๑.๔ การประเมินตัวชี้วัดด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ พิจารณาคู่มือค่าตามหน้าที่ (Function Value) จากปริมาณน้ำจำหน่าย และกำหนดหน่วยวัดเป็น ลบ.ม.

๑.๕ การประเมินตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พิจารณาการประเมินตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนดให้ดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization)

๑.๖ การประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจพิจารณาตามสมการ

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ} &= \frac{\text{ตัวชี้วัดด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์}}{\text{ตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม}} \\ &= \frac{\text{ปริมาณน้ำจำหน่าย}}{\text{ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์}} \end{aligned}$$

๑.๗ กำหนดรูปแบบและลักษณะของข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม แบ่งตามเกณฑ์กำหนด คือ ประเภทที่ ๑ การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร เช่น ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๒ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน กปน. เช่น โรงงานผลิตน้ำ สถานีสูบส่ง-สูบจ่าย และ สำนักงาน เป็นต้น ประเภทที่ ๓ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ เช่น การใช้สารเคมี การขนส่งสารเคมี การเคลื่อนย้ายตะกอนเพื่อนำไปกำจัดและปริมาณการใช้กระดาษ เป็นต้น

๒. คณะทำงานฯ ได้พิจารณาเป้าหมายค่า Factor และได้ทบทวนเป้าหมายและแผนการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป้าหมายค่า Factor ที่คาดว่า กปน. จะสามารถดำเนินการได้จากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เท่ากับ ๑.๑๐๑๓๒ ประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้

**แผนงานที่ ๑ ลดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง**

กิจกรรม ๑.๑ ลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลและลดการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล

กิจกรรม ๑.๒ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการใช้รถพลังงานไฟฟ้า (คัน)

**แผนงานที่ ๒ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน**

กิจกรรม ๒.๑ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานด้วยมาตรการลดจำนวนชั่วโมงการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม และการรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน

กิจกรรม ๒.๒ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบสูบน้ำ-สูบน้ำด้วยมาตรการเดินเครื่องสูบน้ำ

ในระบบสูบน้ำและสูบน้ำให้เหมาะสมกับแรงดันน้ำที่กำหนด

**แผนงานที่ ๓ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ**

กิจกรรม ๓.๑ ลดปริมาณการใช้กระดาษ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การจัดทำ และ/หรือทบทวนแผนงานการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ในคราวต่อไป กปน. อาจปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

๒. การดำเนินกิจกรรมลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กปน. ควรเตรียมแผนรองรับไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสูบน้ำ-สูบน้ำ

๓. กปน. ควรติดตามคุณภาพน้ำดิบที่เข้าสู่ระบบผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากแนวโน้มคุณภาพน้ำดิบด้อยลงจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา กปน. ควรพิจารณาแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบผลการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๔ การพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.๑๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.๑๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อประปา โดยวิธีขุดวาง/วางในบ่อก่อสร้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ขนาด ศก.) ๑,๕๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๐.๐๐๓ กม. ขนาด ศก. ๑,๒๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๑.๗๐๑ กม. ขนาด ศก. ๑,๐๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๐.๑๒๖ กม. และงานก่อสร้างวางท่อประปา โดยวิธีดินท่อดลอด ขนาด ศก. ๑,๐๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๐.๐๕๔ กม. พร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์ ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๖๘,๕๖๒,๙๖๒.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนสิ้นสุดสัญญาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๑๕ วัน

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.๑๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๖๘,๕๖๒,๙๖๒.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนสิ้นสุดสัญญาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๑๕ วัน

**มติที่ประชุม** อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.๑๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๖๘,๕๖๒,๙๖๒.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนสิ้นสุดสัญญาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๑๕ วัน ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเสนอ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด

**เรื่องที่ ๕ การพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงจากไซฟอนรังสิต ถึงไซฟอนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปสป-๔(R๑) โดยวิธีคัดเลือก**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างบริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงจากไซฟอนรังสิต ถึงไซฟอนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปสป-๔(R๑) โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๓๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ช่วงจากไซฟอนรังสิต ถึงไซฟอนบางหลวง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปสป-๔(R๑) โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๓๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน ซึ่งในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้สอบถามและรับฟังข้อชี้แจงจาก กปน. แล้วว่า กปน. ได้ดำเนินการจัดจ้าง สัญญา ปสป-๔(R๑) โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๑) (ค) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เพื่อความรอบคอบรัดกุมในการดำเนินงาน ขอให้ กปน. จัดทำเหตุผลความจำเป็นในการเลือกใช้วิธีคัดเลือก และประโยชน์ที่ กปน. จะได้รับในการจัดทำโครงการดังกล่าว รวมถึงอำนาจในการพิจารณาอนุมัติทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและวงเงิน และนำเสนอเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. รวมถึงการระบุข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งถัดไป

๒. ในการนำเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ กปน. ขอให้ กปน. จัดทำข้อมูลการนำเสนอฯ ให้ครบถ้วน ครบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. โดยอาจพิจารณาจัดทำรายละเอียดให้เป็นไปตามขั้นตอน/รูปแบบในการนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๖ การพิจารณาอนุมัติสั่งซื้องานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) จำนวน ๑ งาน เลขที่ ชล.๕๓-๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งซื้องานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) จำนวน ๑ งาน เลขที่ ชล.๕๓-๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๒๔๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๗,๓๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๙๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท กับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ กปน. แจ้งเริ่มงานโดยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล

คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งซื้องานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) จำนวน ๑ งาน เลขที่ ชล.๕๓-๒๕๖๕ จำนวน ๒๔๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๗,๓๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๙๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท กับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ กปน. แจ้งเริ่มงานโดยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล ซึ่งในการพิจารณา รายละเอียด คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้สอบถามและรับฟังข้อชี้แจงจาก กปน. แล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้ กปน. พิจารณาจัดทำข้อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. ดังนี้

- ๑) จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติที่ระบบ CIS ชัดข้อง หรือไม่สามารถทำงานได้
- ๒) ระบุความเสียหายที่ กปน. จะได้รับผลกระทบ หากไม่เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กปน. ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างแล้ว

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เพื่อความรอบคอบในการดำเนินโครงการ ขอให้ กปน. นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ ก่อนการลงนามในสัญญาดังกล่าว

๒. ในระหว่างที่โครงการพัฒนาระบบ ฯ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอให้ กปน. เตรียมมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

**มติที่ประชุม** อนุมัติสั่งซื้องานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (CIS) จำนวน ๑ งาน เลขที่ ชล.๕๓-๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๗,๓๙๖,๔๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๙๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท กับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ กปน. แจ้งเริ่มงานโดยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานดิจิทัล ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างเสนอ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่องที่ ๗ การรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของ กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยในงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้กำหนดค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการประปานครหลวงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิม ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ กปน. จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินงวดปีบัญชี ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ซึ่งตามบันทึกข้อความที่ ผกม ๒๙๐/๒๕๖๖ ลว. ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องตอบข้อหารือการสอบบัญชีของ กปน. ได้พิจารณาว่า การตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงานของรัฐสามารถให้ผู้สอบบัญชีอื่นดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สตง. ก่อน และสามารถดำเนินการจ้างผู้สอบบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว ในเบื้องต้นได้มีการแจ้ง สตง. เกี่ยวกับการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกแล้ว ซึ่ง สตง. ไม่ขัดข้องแต่ประการใด

ทั้งนี้ จากการประชุมปิดการตรวจสอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กปน. กับ สตง. เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สตง. ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และเสนอแนะให้ กปน. นำเสนอการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

**เรื่องที่ ๘ การรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญา PITRR-๙๐๓ ครั้งที่ ๑**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญา PITRR-๙๐๓ ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างวางท่อประปาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๕๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔-บ.บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากการที่เงื่อนไขสัญญาของ กปน. กำหนดให้ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาผูกพันตามระยะเวลาก่อสร้างของหน่วยงานภายนอก หากหน่วยงานภายนอกขยายอายุสัญญาออกไปให้มีการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดสัญญาตามการขยายอายุสัญญาของหน่วยงานภายนอกด้วย โดยมีใช่เป็นการขยายเวลาทำการของสัญญาของ กปน.

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญา PITRR-๙๐๓ ครั้งที่ ๑ เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของ กปน. ที่กำหนดให้ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาผูกพันตามระยะเวลาก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท หากกรมทางหลวงชนบทขยายอายุสัญญาออกไป จึงมีผลให้เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดสัญญาของ กปน. ตามการขยายอายุสัญญาของกรมทางหลวงชนบทด้วย โดยกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา PITRR-๙๐๓ เปลี่ยนแปลงจากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๗ (ก) กำหนดแล้วเสร็จของงานที่กำหนดผูกกับวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้วเสร็จของงาน สัญญา PITRR-๙๐๓ ครั้งที่ ๑

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๙ การรับทราบอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ สศป-๒๒(R๒) ครั้งที่ ๑ สัญญาเลขที่ ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑ และสัญญาเลขที่ ปสป-๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ สศป-๒๒(R๒) ครั้งที่ ๑ สัญญาเลขที่ ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑ และสัญญาเลขที่ ปสป-๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๓) จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ สศป-๒๒(R๒) ครั้งที่ ๑ สัญญาเลขที่ ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑ และสัญญาเลขที่ ปสป-๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

**มติที่ประชุม** รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ดังนี้

- ๑) สัญญาเลขที่ สศป-๒๒(R๒) ครั้งที่ ๑
- ๒) สัญญาเลขที่ ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑
- ๓) สัญญาเลขที่ ปสป-๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

### **เรื่องที่ ๑๐ การรับทราบอนุมัติงดค่าปรับสัญญา รทป.๑๗๗(R๑)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอนุมัติงดค่าปรับสัญญา รทป.๑๗๗(R๑) ซึ่งเป็นงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานลอยยกกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.๓๐+๑๐๐.๐๐ - ๓๒+๑๐๐.๐๐ บริเวณบางป่อ เนื่องจากต้องดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างสะพานลอยยกกลับรถบนถนนของกรมทางหลวงและเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาของกรมทางหลวงที่ได้รับการอนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๒๑๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สัญญา รทป.๑๗๗(R๑) ต้องปรับแผนงานก่อสร้างและการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมในการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญาในข้อ ๗ (ก) วรรคแรก กับแผนการทำงานใหม่ของกรมทางหลวง การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญา ซึ่งเป็นเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒(๓) จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอนุมัติงดค่าปรับ สัญญา รทป.๑๗๗(R๑)

**มติที่ประชุม** รับทราบการอนุมัติงดค่าปรับ สัญญา รทป.๑๗๗(R๑)

### **เรื่องที่ ๑๑ การรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๑๔ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๑๔ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สัญญา สศป-๒๒(R๒) ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๒. สัญญา รทป.๑๓๓ ครั้งที่ ๕
๓. สัญญา จล.๑๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔
๔. สัญญา G-TN-๙B ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔

๕. สัญญา G-TN-๙D ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕
๖. สัญญา SV-๙๐๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
๗. สัญญา SV-๙๐๔ ครั้งที่ ๒
๘. สัญญา จล.๑๔/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ครั้งที่ ๓
๙. สัญญา G-TN-๙A ครั้งที่ ๒
๑๐. สัญญา สศป-๒๖ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
๑๑. สัญญา SV-๙๐๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕
๑๒. สัญญา รทป.๒๐๑ ครั้งที่ ๑
๑๓. สัญญา จล.๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
๑๔. สัญญา ปสป-๑(R๒) ครั้งที่ ๑

คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ การอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๑๔ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจ เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

**มติที่ประชุม** รับทราบอนุมัติแก้ไขสัญญา จำนวน ๑๔ สัญญา ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๔/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

**เรื่องที่ ๑๒ การรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๕ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงาน สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๕ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีผลประเมินการดำเนินงานเท่ากับ ๔.๕๖๐๐ คะแนน (A-) และคาดการณ์ผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เท่ากับ ๔.๓๕๔๙ คะแนน (B+) ซึ่งมีรายละเอียดผลงานดังนี้

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๒๖)

๑.๑ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราการน้ำสูญเสีย

- การส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดอัตราการน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๔๑๘.๖๓ กิโลเมตร ซึ่งผลงานสะสมถึงเดือนกุมภาพันธ์สูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับร้อยละ ๒๑.๙๖ โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๑,๒๘๐ กิโลเมตร ได้เกรด A-

๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)

- จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๒)

จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ ๔๕๕,๓๐๒ ราย โดยมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการ ได้แก่ การเน้นกลุ่มลูกค้าติดตั้งประปาใหม่ ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขา และลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที



รณรงค์ผ่านกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/โปรโมชั่น รวมทั้งปรับวิธีการดึงข้อมูลด้วยการนับจำนวนลูกค้ายกเลิกหลังจากสมัครใช้งานแล้ว โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๖๑๖,๕๐๐ รายได้เกรด A

๑.๓ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง (น้ำหนักร้อยละ ๔) ผลงานสะสมเท่ากับ ๔๙๐.๙๓ ล้านบาท โดยผลงานรายได้จากงานบริการหน้ามาตรและหลังมาตรสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภาพรวมค่อนข้างสูงตามไปด้วย โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๑,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้เกรด A

๑.๔ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

๑) การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงาน ร้อยละ ๑๕๔.๙๔ ได้เกรด A โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

๒) ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสมเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A จากการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมได้ตามแผนงานรายไตรมาส โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณเป็นการจัดทำล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณจริง ส่งผลให้รายการผูกพันที่ขออนุมัติไว้เดิมมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริง รวมถึงการทบทวนงบลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นอกจากนี้มีการติดตาม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำทุกเดือน และมีระบบ CMS ช่วยในการติดตามและรายงานผลเบิกจ่ายงบลงทุน โดยผู้รับผิดชอบรายการลงทุนที่ล่าช้ากว่าแผน สามารถรายงานปัญหาและความคืบหน้าในระบบ CMS เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานรับรู้ถึงปัญหาดังกล่าวและสามารถพิจารณาแนวทางแก้ไขก่อนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๕ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (น้ำหนักร้อยละ ๕)

- ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สะสมถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เท่ากับ ๔.๘๘๖๓๙ ดังนั้น ผลงานค่าแฟคเตอร์เมื่อเทียบกับ Baseline เท่ากับ ๑.๐๐๒๘๔ Carbon Footprint ต่อปริมาณน้ำจำหน่าย ลดลงร้อยละ ๐.๒๘ เมื่อเทียบกับปี Baseline (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ระดับ ๔ ได้เกรด B

- ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรตามคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในไตรมาสที่ ๒ (กิจกรรมในระดับ ๑)

๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ น้ำหนักร้อยละ ๓๔ ดังนี้

๒.๑ EBITDA Margin (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๕๘.๔๑ ได้เกรด A และคาดการณ์ผลงาน EBITDA Margin ณ สิ้นปีงบประมาณที่ร้อยละ ๕๑.๖๖ ได้เกรด A หากมีการปรับค่าเกณฑ์ตามเงื่อนไข เกณฑ์ A จะเท่ากับ ๕๒.๖๔ ซึ่งผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะได้เกรด B+

๒.๒ คุณภาพน้ำประปา : ภายภาพ เคมี และแบคทีเรีย (น้ำหนักรวมร้อยละ ๓) ผลงาน ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ และ ๑๐๐ ได้เกรด A A และ A ตามลำดับ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ และ ๑๐๐ ได้เกรด A A และ A

### ๒.๓ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ

แรงดันน้ำภาพรวม (ช่วงเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ผลงาน ๗.๖๘ เมตร ได้เกรด B+ ฝคจ. ได้ประสานงานกับสาขาที่มีอัตราน้ำสูญเสียที่อยู่ในระดับต่ำ เพื่อยกแรงดันน้ำเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๗.๘๐ เมตร ได้เกรด A

### ๒.๔ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

อัตราน้ำสูญเสียภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ ๑๔) ผลงานร้อยละ ๒๕.๘๐ ได้เกรด B+ มีการเร่งรัดกิจกรรมหาท่อรั่ว และงานซ่อมท่อที่ค้าง เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๒๕.๕๐ ได้เกรด A

### ๒.๕ การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)

ความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (น้ำหนักร้อยละ ๔) ประเมินจากความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน/โครงการ มีการใช้หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

- กปน. ได้เข้าพบกับผู้บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเชิญชวนให้ร่วมจัดทำ MOU ในเรื่องการนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ไปใช้ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผลจากการหารือคาดว่าจะสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เกณฑ์กำหนด

๓. Core Business Enablers ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ตรวจประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจงวด ๕ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๕ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

### **เรื่องที่ ๑๓ การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สະสม ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สະสม ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) สามารถเบิกจ่ายได้ ๖,๓๘๓.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๕.๗ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๓,๒๒๕.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๑,๖๙๔.๒	๒,๙๒๐.๕	๑๗๒.๔	๕๒๘.๐	๑,๐๗๐.๓	๒๐๒.๗	๒,๒๒๒.๒	๓,๙๙๐.๘	๑๗๙.๖
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๑,๘๐๗.๗	๒,๒๙๒.๗	๑๒๖.๘	๒๕.๑	๔๖.๓	๑๘๔.๕	๑,๘๓๒.๘	๒,๓๓๙.๐	๑๒๗.๖
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๔๗.๕	๔๗.๑	๙๙.๒	๑๗.๘	๗.๐	๓๙.๓	๖๕.๓	๕๔.๑	๘๒.๘
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕,๗๕๓.๗</b>	<b>๓,๕๔๙.๔</b>	<b>๕,๒๖๐.๓</b>	<b>๑๔๘.๒</b>	<b>๕๗๐.๙</b>	<b>๑,๑๒๓.๖</b>	<b>๑๙๖.๘</b>	<b>๔,๑๒๐.๓</b>	<b>๖,๓๖๙.๙</b>	<b>๑๕๕.๙</b>

\* หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๒,๒๖๓.๖ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๕๕.๙ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑,๗๖๘.๖ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๗๙.๖ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๕๐๖.๒ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๒๗.๖ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าได้ต่ำกว่าแผน ๑๑.๒ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๗.๒ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสายงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี (ขอปรับกรอบ)*	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง
<b>งบลงทุนปกติ</b>	<b>๘,๘๙๙.๙</b>	<b>๒,๒๒๒.๒</b>	<b>๓,๙๙๐.๘</b>	<b>๑,๗๖๘.๖</b>
สายงานผู้ว่าการ	๐.๒	๐.๒	๐.๒	-
สายงานบริหาร	๕๘.๗	๓.๗	๑๙.๓	๑๕.๖
สายงานวิศวกรรม	๒,๐๕๔.๙	๖๐๐.๗	๑,๐๙๐.๘	๔๙๐.๑
สายงานผลิตน้ำ	๗๗๖.๔	๑๓๑.๖	๑๒๖.๑	(๕.๕)
สายงานแผนและพัฒนา	๑.๐	๑.๐	๐.๒	(๐.๘)
สายงานบริการ	๕,๕๐๓.๓	๑,๔๐๖.๕	๒,๕๙๘.๖	๑,๑๙๒.๑
สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล	๔๒๒.๑	๗๐.๒	๑๔๔.๙	๗๔.๗
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	๖๘.๐	-	๐.๗	๐.๗
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	๑๕.๓	๘.๓	๑๐.๐	๑.๗
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>๖,๖๗๘.๓</b>	<b>๑,๘๓๒.๘</b>	<b>๒,๓๓๙.๐</b>	<b>๕๐๖.๒</b>
โครงการฯ ๘	๘๕.๐	๑.๓	๕๖.๒	๕๔.๗
โครงการฯ ๙	๖,๕๙๓.๓	๑,๘๓๑.๕	๒,๒๘๒.๘	๔๕๑.๓
<b>สัญญาเช่า</b>	<b>๑๗๕.๕</b>	<b>๖๕.๓</b>	<b>๕๔.๑</b>	<b>(๑๑.๒)</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕,๗๕๓.๗</b>	<b>๔,๑๒๐.๓</b>	<b>๖,๓๖๙.๙</b>	<b>๒,๒๖๓.๖</b>

\* หมายเหตุ: วงเงินเบิกจ่ายและแผนการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติจาก สศช.

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สะสม ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๔ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๔ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๔ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดย กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๓,๘๙๑.๑ ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๑,๗๘๙.๖ ล้านบาท และกำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Profit : EP) ติดลบ ๓๒๖.๔ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

- **รายได้รวม** ๖,๖๓๔.๐ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๑๓๘.๕ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๘๔.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้น ๑๗.๕ ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๒๐ บาท/ลบ.ม. จากกรณีที่ กปน. มีการทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ค่าน้ำในอัตราขายเหมา (Bulk Sale) ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยคงสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณน้ำขายสะสม ๔ เดือนปรับตัวดีขึ้นทุกกลุ่มโดยกลุ่มที่พักอาศัย (Residential) มีปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ๘.๑ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากบ้านพักอาศัย และอาคารชุด เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวได้ดี มีการเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใหม่หลายแห่ง กลุ่มธุรกิจหรือองค์กร (Commercial) มีปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ๘.๘ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ศูนย์การค้า โรงแรม และสนามบิน จากกรณีที่กิจการหลายรายกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึงมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงสถานประกอบการหลายแห่ง มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลมากขึ้น ทำให้ในช่วง High Season โดยเฉพาะเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗ มีจำนวนเที่ยวบิน และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) มีปริมาณน้ำขายสูงกว่าปีก่อน ๐.๖ ล้าน ลบ.ม. ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากภาคการผลิตบางส่วนที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ขณะที่โดยรวมยังคงทรงตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

- **ค่าใช้จ่ายรวม** ๔,๘๔๔.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๔๑๒.๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าไฟฟ้า ค่าสำรวจซ่อมท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๑ ล้านบาท จากค่าไฟฟ้าที่ลดลง (เนื่องจากค่า Ft เฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ๐.๘๓๕๑ บาท/หน่วย) ขณะที่โบนัส ค่าเสื่อมราคาท่อ และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๙.๘๓ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๘๗ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๔๐ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคา ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๗๗ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๕๓ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๔๑ บาท/ลบ.ม.

- **ด้านฐานะการเงิน** กปน. มีสินทรัพย์ เท่ากับ ๙๑,๐๙๖.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๑๗๙.๗ ล้านบาท จากเงินสดและเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน ขณะที่สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ถาวรสูงกว่าที่คาดการณ์ เมื่อเทียบกับปีก่อนสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ๒,๔๑๓.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินลดลง มีหนี้สินเท่ากับ ๑๘,๑๒๔.๓ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๗๒๗.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินประกันค่างาน เงินประกันสัญญา และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และรายได้รับล่วงหน้า จำนวน ๘,๐๖๓.๒ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๑๐,๐๖๑.๑ ล้านบาท และมีส่วนทุนเท่ากับ ๗๒,๙๗๒.๑ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๕๔๘.๒ และ ๒,๐๔๑.๓ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมสูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน

**- ด้านอัตราส่วนทางการเงิน**

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร กำไร : อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (EBITDA Margin)/ อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales)/ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) สูงกว่าค่าคาดการณ์และปีก่อน เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

**อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้** : อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) ใกล้เคียงกับคาดการณ์ และเท่ากับปีก่อน เกิดจากสัดส่วนภาระหนี้สินของ กปน. ใกล้เคียงเดิม และยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับส่วนทุน ขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย (DSCR) ต่ำกว่าค่าคาดการณ์และปีก่อน เนื่องจากมีภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง

**อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง** : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนต่ำกว่าที่คาดการณ์แต่ต่ำกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนหมุนเวียนลดลง ทำให้ กปน. มีสภาพคล่องลดลง แม้ว่าจะยังคงเพียงพอต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน แต่จะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ ๙ ที่ กปน. อยู่ระหว่างดำเนินการได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๔ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๕ การรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน) ดังนี้

**๑. ฐานะการเงิน**

๑) สินทรัพย์รวม เท่ากับ ๙๑,๐๓๙.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๑๒,๔๕๘.๘ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๗๘,๕๘๐.๓ ล้านบาท

๒) หนี้สินและส่วนของทุน ๙๑,๐๓๙.๑ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินรวม ๑๘,๔๗๙.๗ ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน ๕,๒๓๘.๗ ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๑๓,๒๔๑.๐ ล้านบาท) และส่วนของทุน ๗๒,๕๕๙.๔ ล้านบาท

๒. ผลการดำเนินงาน มีกำไรเท่ากับ ๑,๓๗๖.๗ ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม ๔,๙๓๖.๙ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๓,๕๖๐.๒ ล้านบาท สำหรับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังหักขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบวกกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เท่ากับ ๑,๓๗๔.๖ ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน) โดยมีความเห็นเพิ่มเติมให้ กปน. ควรนำเสนอการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดและฐานะการเงิน จากกรณีนี้ที่ กปน. มีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ กปน. ในอนาคตด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- เรื่องที่ ๑๖ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๑๗ การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๑๙ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๒๐ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ สังคม (CSR)  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๒๑ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๒๒ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๒๓ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๒๔ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์  
มติที่ประชุม รับทราบ
- เรื่องที่ ๒๕ การรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ropic ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖  
มติที่ประชุม รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๖ การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในการประชุม ดังนี้

**๑. การประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗**

**เรื่อง ขอฟ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี (เรื่อง การออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกใน เขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย)**

**สาระสำคัญ**

...๒. ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ได้ผ่อนปรนให้ประชาชนผู้ได้รับทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับ ที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ สามารถขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวในระยะยาว ซึ่งบางส่วนไม่มีสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและ น้ำประปาใช้มาเป็นเวลานานมาแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ (๙ มกราคม ๒๕๖๗) ให้สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เร่งรัดการดำเนินการขอฟ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ (เรื่อง การออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของ รฟท.) รวมทั้งเร่งประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดิน ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของ บุคคลในเขตที่ดินของรัฐมาก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในวันนี้ (วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗) สามารถเข้าถึง สาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาได้เป็นการชั่วคราวตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้ดำเนินการเรื่องนี้เป็น การนำร่องก่อนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและแม่ฮ่องสอน และให้ สคทช. รายงานผลการดำเนินการให้ คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน ทั้งนี้ ให้ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับ สคทช. ในการดำเนินการ ดังกล่าวข้างต้นตามหน้าที่และอำนาจด้วย

**มติที่ประชุม**      รับทราบ